

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. จับตา ๔ สินค้าเกษตรราคาล่วง
๒. กระเทียมปีนี้ราคาลดต่ำ
๓. หอมเลื้อยระบาดประกาศ ๙๙๑ ไร่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
๔. เร่งกม.สวัสดิการเกษตรกรรทุมแสนล.อุ้ม
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. ก.เกษตรฯยื่น ๓ ปมสงวนปัญหา ขอความร่วมมือข้ามกระทรวง
๗. นายกฯกระตุ้นชาวนาปลูกข้าวคุณภาพระดับศก.ไทย
๘. นครศรีธรรมราชเตรียมเปิดตลาดซื้อขายยางพารา
๙. ระวังโรคไรแดงระบาดในมันสำปะหลัง
๑๐. สกย.ยะลาเร่งเครื่อง ตรวจสอบรังวัดที่ดินสวนยาง ๑ พันแปลง
๑๑. บึงกาฬจัดใหญ่งานวันยางพารา
๑๒. ติวเข้มบุคลากรเพื่อการเกษตร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
แนวหน้า
สยามรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
แนวหน้า
ข่าวสด
คมชัดลึก

จับตา 4 สินค้าเกษตรราคาร่วง

● ‘กระเทียม-หอมแดง-หอมใหญ่-มันฝรั่ง’ พาเหรดร่วง

นายเลอศักดิ์ วัชรกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาสถานการณ์สินค้ากระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ และมันฝรั่งปี 2558 เป็นรายสินค้า พบว่า กระเทียม เกษตรกรมีการลดพื้นที่ปลูกลง เนื่องจากราคาปลายปีที่ผ่านมามีผลผลิต 70,000 ตัน และราคาที่เกษตรกรขายได้จะลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากพ่อค้ายังมีกระเทียมค้างสต็อกอยู่บ้าง และมีกระเทียมจากต่างประเทศเข้ามาขายแข่งขันทับตลาดภายในประเทศ ขณะที่โรงงานกระเทียมคองก็ซื้อในปริมาณลดลง ทำให้ราคากระเทียมสดปีนี้ลดลง โดยคาดว่าจะอยู่ที่โลกรั่มละ 10-12 บาท

หอมแดง คาดว่ามีผลผลิต 127,757 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.83 เนื่องจากพื้นที่ปลูกลดเพราะเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โดยขณะนี้ในช่วงที่หอมแดงกำลังออกสู่ตลาด ซึ่งในด้านตลาดยังสามารถส่งออกได้ โดยมีมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นตลาดหลัก ขณะที่อินโดนีเซียยังไม่ให้หอมแดงจากต่างประเทศเข้ามาขาย เนื่องจากมีการปลูกในประเทศมาก จึงให้นำเข้าเฉพาะหอม



เลอศักดิ์ วัชรกุลไพบูลย์

หอมใหญ่เท่านั้น โดยราคาหอมแดงสดของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งออกตลาดไปหมดแล้วอยู่ที่โลกรั่มละ 9 บาท หอมแดงรวมจุกโลกรั่มละ 16 บาท ซึ่งถือว่าราคาตกต่ำ และคาดว่าราคาหอมแดงของภาคเหนือที่จะออกสู่ตลาดเร็วๆ นี้ จะอยู่ระหว่างโลกรั่มละ 9-10 บาท

หอมใหญ่ มีผลผลิต 44,961 ตัน เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 19.06 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้านการตลาดคาดว่า การส่งออกไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 40 เนื่องจากผลผลิตของญี่ปุ่นได้ผลดี ทำให้การนำเข้าไม่มากนัก ประกอบกับเงินเยนอ่อนค่าลง ทำให้ราคาหอมใหญ่ที่นำเข้ามีราคาใกล้เคียงกับราคาภายในตลาดญี่ปุ่น จึงทำให้ราคาหอมใหญ่ของไทยในปีนี้จะมีการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มันฝรั่ง แยกเป็น มันฝรั่งพันธุ์โรงงานคาดว่า มีผลผลิต 99,712 ตัน มันฝรั่งพันธุ์บริโภค 9,539 ตัน โดยมันฝรั่งพันธุ์โรงงานมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมาก และโรงงานก็มีการประกันราคารับซื้อไว้ที่โลกรั่มละ 12.50 บาท จึงมีผลผลิตเข้าสู่โรงงานมากขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานมีรายได้พอสมควร ส่วนมันฝรั่งพันธุ์บริโภคผลผลิตไม่ต่างจากปีที่แล้ว ส่วนตลาดมันฝรั่งพันธุ์บริโภคจะขายเฉพาะตลาดในประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคามันฝรั่งพันธุ์บริโภคโลกรั่มละ 18 บาท และคาดว่าในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีราคาลดลงเหลือโลกรั่มละ 13 บาท

นายเลอศักดิ์ วิวตระกูลไพบูลย์ ตลาดในฤดูกาลนี้คาดว่า ราคาที่จะลดลงจากปี
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ผ่านมา เนื่องจากพ่อค้าที่ซื้อกระเทียมปีที่แล้ว
(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ยังมีค้ำสต็อกอยู่บ้าง และบางรายขาดทุน
ถึงสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาที่ เพราะมีกระเทียมจากต่างประเทศเข้ามาขาย
เกษตรกรขายได้ ของสินค้ากระเทียม ว่า แข่งขันกับตลาดภายในประเทศ พ่อค้าอาจจะ
กระเทียมปีนี้ราคาลดต่ำ ชะลอการซื้อจาก
เกษตรกรมาเก็บไว้ใน
สต็อก
เกษตรกรมีการลดพื้นที่ปลูกลง เนื่องจากราคา ประกอบกับภาวะการค้ำในปีนี้ไม่
ปลายปีที่ผ่านมามีลดลง เกษตรกรจึงปรับ คล่องตัวเหมือนปีที่ผ่านมา โรงงานกระเทียม
เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวนาปรัง คงก็ซื้อในปริมาณลดลง ทำให้ราคากระเทียม
มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน พืชผักอื่นๆ ทำให้ผลผลิต สดปีนี้ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งขณะนี้ราคา
กระเทียมในปีนี้จะลดลงจากปีที่แล้ว กระเทียมสดที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่โลกั่มละ
และคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 10-12 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว และฤดูกาล
70,000 ตัน โดยภาวะการณ์ตลาดที่จะออกสู่ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอาจจะลดลงอีก.

หอมเลื้อยระบาดประกาศ991ไร่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 อุบลราชธานี (สศช.11) เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคหอมเลื้อย หรือ แอนแทรกโนสในหอมแดง ที่กำลังขยายวงกว้างมากขึ้นในเขต อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน 991 ไร่แล้วว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แนะนำการป้องกันโรคและเพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง และให้เกษตรกรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะนี้

สำหรับโรคหอมเลื้อย เป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง ระบาดทำความเสียหาย เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการใบเน่า และอาการเลื้อยไม่ลงหัว หัวลีบ ขาบิดโค้งงอ ใบบิดเป็นเกลียว ส่วนคอกมักชืดขาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติทำให้รากหลุดจากดินได้

ต้นที่เป็นโรคมักพบแผลเป็นรูปรี เนื้อเยื่อของแผลขรุขระต่ำกว่าระดับเดิมเล็กน้อย บนแผลจะพบหลุมสปอร์ของเชื้อราเป็นของเหลวข้นสีส้มอมชมพู ซึ่งเมื่อแห้งแล้วจะกลายเป็นตุ่มสีดำเล็กๆ เรียงซ้อนเป็นวงหลายชั้นที่บริเวณใบ โคน กาบใบ คอ หรือส่วนหัว เกิดร่วมกับอาการแคระแกร็น เลื้อยไม่ลงหัว

ทั้งนี้ การป้องกันและกำจัด แก้เรื่อง การดูแลรักษา ทำความสะอาดแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเก็บคืนเป็นโรคหอมเลื้อยไปเผาทำลาย ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดใดเพื่อรักษาโรค แต่สามารถป้องกันโรคระบาดลุกลามไปยังต้นอื่นโดยพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

เกษตรกรต้องหมั่นสังเกต และดูแลแปลงกล้าและแปลงปลูกอย่างถูกต้องจะเป็นแนวทางหลีกเลี่ยงและลดความเสียหายจากโรคได้.

เร่งกม.สวัสดิการเกษตรกรทุ่มแสนล.อุ้ม

โพสต์ทูเดย์ บิตพงศ์ตันภพหมายอุ้ม ภาคเกษตรจัดสรรงบ 1.4 แสนล้านบาท/ปี ดูแลรายได้-สวัสดิการเกษตรกร 811

นายบิตพงศ์ ฝั่งบุญ ณ อยุธยา รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ... ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร็ววันนี้ หลังจากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านรายได้และสวัสดิการ วางแผนระยะยาว และกำหนดงบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือในแต่ละปี โดยวงเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นจะอยู่ที่ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเกษตรที่อยู่ 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน 1.4 แสนล้านบาท

“ที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มุ่งให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองในเรื่องรายได้และสวัสดิการแก่เกษตรกร จึงทำให้คนไทยในภาคเกษตรกรรมขาดความมั่นคงในอาชีพ รายได้ของเกษตรกรต่ำกว่าเกณฑ์ และเป็นสาเหตุให้เกษตรกรไทยมีหนี้สินมาก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งลดความเหลื่อมล้ำ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะเร่งเสนอ ครม. โดยเร็วที่สุด” นายบิตพงศ์ กล่าว

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานชุมนุมเกษตรกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการผลักดันร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ แต่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่านิยามของคำว่าเกษตรกรคือใคร เพื่อให้เกษตรกรตัวจริงได้ประโยชน์จริงๆ และเห็นว่าแหล่งที่มาของเงินช่วยเหลือควรต้องทบทวน เพราะร่างกฎหมายกำหนดให้เงินส่วนหนึ่งมาจากสมาชิก และเงินส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณ แต่ปัญหาคือเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน บางวันมีรายได้ไม่ถึง 100 บาท ดังนั้นในปีแรกรัฐบาลควรสมทบงบในสัดส่วนของรัฐบาลและเงินสมทบของเกษตรกรไปก่อน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณ 10% ของจีดีพีภาคเกษตร หรือ 1.4 แสนล้านบาท เพื่อดูแลสวัสดิการเกษตรกรอาจไม่เพียงพอ

จึงเสนอว่าให้กำหนดให้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบไม่ต่ำกว่า 10% และเมื่อเกษตรกรเข้าระบบสวัสดิการแล้วจะต้องมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้นำกฎหมายดังกล่าวไปใช้เป็นที่เอื้อมือทางการเมือง และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อไม่นำไปสู่การสร้างภาระด้านงบประมาณเกินความจำเป็น

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 2 ก.พ. มีมติเห็นชอบยัดเงินให้แก่เกษตรกรในโครงการนิคมสร้างตนเองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 โครงการ เป็นเวลา 10 ปี มูลค่า 585 ล้านบาท ■

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน ธ.ค. ๕7 เป็น 20,104 ลำ ปัจจุบัน กรม
อังกาบที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘.....○ นาย ประมงแจ้งมว่า ชาวประมงที่ยังไม่ได้มาขอ
สุวรรณ บูรพาพรณัฐรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. จดทะเบียนเรือประมงและขอใบอนุญาต
เป็นประธานการประชุมสัมมนา “เครือข่าย ทำการประมงมาดำเนินการได้ที่หน่วยบริการ
ปฏิบัติการเกษตรเพื่อเกษตรกรรายย่อย” โดย เคลื่อนที่ 112 หน่วย คลอดชายฝั่งทะเลอ่าว
มีเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูป ไทยและอินคามัน.....○ นายโสภาส กลั่น
ที่ดินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การ
เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ สุชาติ คือนรับคณะผู้แทนขบวนการสหกรณ์ใน
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การนี้มีการ จังหวัดกำแพงเพชร โอกาสเข้าหารือแนวทาง
ออกร้านค้าสายไฮเปอร์แคนิค โดยนำผลผลิต/ ในการพัฒนาสหกรณ์ นำโดยนายสมศักดิ์ แสน
สินค้าเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย เพื่อเป็นการ สิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม
ทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูป กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศน์ กทม. เมื่อวัน
ที่ดินให้เป็นรู้จักแก่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ ก่อน○ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการ
14-15 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี.....○ ผลจากการ แห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรเพื่อ
ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการจดทะเบียน ชีวิต กิจกรรมการจัดค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
เรือและออกใบอนุญาตทำการประมง ของ ใส่ใจมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ โรงแรมหาด
กรมประมง พบว่า จำนวนเรือประมงที่ขอใบ แก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน.....○
อนุญาตเพิ่มขึ้นจาก 18,722 ลำ เมื่อวันที่ 31

“คิด ทางไทย”

ก.เกษตรฯยื่น 3 ปมวางปัญหา ขอความร่วมมือข้ามกระทรวง

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกันของปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัด จะรายงานความคืบหน้าการทำงานและประสานขอความร่วมมือการทำงานจากกระทรวงอื่นๆ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลเกษตรกร การจัดการทรัพยากร การเกษตร และการบริหารสินค้าเกษตร เพื่อบูรณาการความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่อง

โดยปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เช่น การจ่ายเงินยางไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วกว่า 890,000 ราย จ่ายแล้ว 700,000 กว่าราย ยังคงเหลืออีกประมาณ 80,000 ราย และส่วนที่ยังค้างประมาณ 200,000 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนรายใหม่ ก็จะเร่งรัดดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

ขณะที่การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ ทำงานเพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้มีกลไกขับเคลื่อนระดับกระทรวง โดยแต่ละกระทรวงมีผู้แทนเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันหรือเป็นประเด็นสำคัญ เช่น ปัญหาที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ ต้องร่วมกันดำเนินการ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เสนอขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร รวมถึงการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ประโยชน์จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น

นายกฯกระตุ้นชาวนา ปลูกข้าวคุณภาพ ยกระดับศก.ไทย

นายกฯ ลุยโคราช ตก "นบข." นอก
สถานที่ครั้งแรก ชี้ปัญหาความเดือด
ร้อนของเกษตรกรเกิดจากปัจจัยภายใน-นอกประเทศ แนะชก.-เกษตรกร
ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง
พร้อมกระตุ้นชาวนาปลูกข้าวคุณภาพ
เพื่อขายได้ราคาสูง หากพื้นที่ไหนไม่
เหมาะสมปลูกพืชชนิดอื่นสร้างรายได้
ทดแทน

ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
พิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 ก.พ.58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าว
ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
(นบข.) ครั้งที่ ๑๑

■ อ่านต่อหน้า 1๔

■ นายกฯ

ต่อจากหน้า 1

1/2558 ร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.พาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อ
หาตอนหนึ่งว่าการประชุมคณะกรรมการ
ข้าวครั้งนี้เป็นการประชุมนอกสถานที่
ครั้งแรกในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินงาน
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรมาโดยตลอด เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว แต่ต้องยอมรับว่าความเดือดร้อน
ของเกษตรกรนั้น เกิดจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งประเทศ
เพื่อนบ้านก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

"สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรา
ต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อสร้าง
โอกาสและความได้เปรียบต่อประเทศ
เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ข้าราชการและเกษตรกร
ต้องร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อยกระดับให้
เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง
และดีขึ้น"

นายกฯ กล่าวต่อว่า ขอให้ร่วมกัน
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพืช
เกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะ

การปลูกข้าวต้องเน้นปลูกข้าวที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับปริมาณน้ำ เพื่อให้ขายได้
ราคาสูง สำหรับแห่งใดปลูกข้าวแล้วไม่
ได้คุณภาพก็ให้มีการส่งเสริมไปปลูกพืช
ชนิดอื่นแทน

นครศรีธรรมราชเตรียมเปิดตลาดซื้อขายยางพารา

นายประยูร อินทกุล ผู้อำนวยการ รักษาเสถียรภาพราคายาง ยางพารา ตลาดยางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยประสานศูนย์ซึ่ง ตั้ง วัด ภาคใต้ สงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดเผยว่า (สุราษฎร์ธานี) ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่ง และตลาดยางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ (สทย.) ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ได้มาตรฐาน ณ ตลาดยางสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด การทำสวนยางอำเภอรัตนูปูล์ ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ เปิดตลาดให้บริการซื้อขายยางของระบบ นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 3 ตลาด สมาชิกกลุ่มชาวสวนยาง สทย. และ ตลาดยาง สทย. ผู้ระบบเครือข่ายตลาดกลาง ประกอบด้วย ตลาดยางสำนักงานกองทุน เกษตรกรชาวสวนยาง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ยางพารา ตามโครงการมูลนิธิกันชนเพื่อ สงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป.

ระวังไรแดงระบาดในมันสำปะหลัง

12 หนองบัวลำภู-นายดำรงฤทธิ หลอดคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในขณะนี้ในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง จึงเหมาะแก่การระบาดของไรแดง ซึ่งเป็นศัตรูของมันสำปะหลังที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ สาเหตุที่ไรแดงมันสำปะหลังระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไรแดง ทำความเสียหายให้มันสำปะหลัง โดยคุณกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้สูญเสียคลอโรฟิลล์ หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น ทำให้ใบด้านบนเป็นจุดดำประสีเหลืองซีด ยอดไหม้ ใบเหี่ยวแห้ง และร่วง หากพบการระบาดของไรแดง ให้ดำเนินการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตร หากเกษตรกรมีข้อสงสัย กรณีอยู่ที่หนองบัวลำภู ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักขาพืช โทร.0-4231-6788 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ใกล้เคียงบ้านท่าน

สทกย.ยะลาเร่งเครื่อง ตรวจสอบรังวัดที่ดิน สวนยาง 1 พันแปลง

นายพสันต์ ลิมปลาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทกย.) จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สทกย.ยะลา ได้รับมอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าที่ดินนั้นไม่ได้อยู่ในเขตหวงห้าม หรืออยู่ในเขตป่าสงวนฯ ด้วยการเข้าไปจับพิกัด GPS ของที่ตั้งแปลงยางที่จะเปิดกรีดทุกแปลง และนำพิกัด GPS ส่งกรมป่าไม้ต่อไป ซึ่งใน อ.กรงปินัง จ.ยะลา มีสวนยางต้องได้รับการตรวจสอบรวม 1,069 แปลง ทำให้พนักงาน สทกย.ทั้งชายหญิงต้องเร่งเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลา ประกอบกับพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นเขา มีความชันและเดินเข้าไปไกล ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการทำงานจึงต้องแยกกันตรวจสอบ และมีชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยตามสภาพของความเสี่ยง

นายอรันย์ จะอ็อก หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป สทกย.ยะลา กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.ยะลา มีพื้นที่พื้นที่ปลูกยางรวม 1,312,418 ไร่ แบ่งพื้นที่ดูแล 2 สทกย. จังหวัดคือ สทกย.ยะลา และ สทกย.เบตง มีสวนยางและไม้ยืนต้นระหว่างให้การสงเคราะห์ 125,730 ไร่ เฉพาะ สทกย.ยะลา มีพนักงาน 83 คน แบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ 31 คน ฝ่ายอำนวยการ 32 คน โดย ผอ.สทกย.ยะลา มีนโยบายบริหารงานในพื้นที่เสี่ยงภัย คือต้องรับฟังข่าวสารข้อมูลจากเกษตรกรชาวสวนยาง ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและอาสาสมัครตรวจสอบของ สทกย.ในพื้นที่เสมอๆ ส่วนปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ จะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาและต้องอยู่ในความไม่ประมาท เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้อัตรากำลังใน สทกย.ยะลา ยังมีไม่เพียงพอ

บึงกาฬจัดใหญ่งานวันยางพารา

15 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ กล่าวถึงการเตรียมงาน “งานกาชาด และงานวันยางพาราบึงกาฬ 2558” ที่จะมีการขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.พ.นี้ เวลา 14.00-21.00 น. หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ หรือศาลากลางเก่า ว่าทางจังหวัดพร้อมแล้วที่จะต้อนรับ ผู้มาเที่ยวชมงาน ทั้งด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตยางพารา เริ่มตั้งแต่การปลูก การกรีด และนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดเป็นปีที่ 4 เพื่อค้ำชูอุตสาหกรรมศาสตร์ของจังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า บึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาคอีสาน ประมาณ 1 ล้านไร่ เป็นอันดับ 6 ของจังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศไทย ขณะนี้เริ่มกรีด ไปได้แล้วประมาณ 8 แสนไร่ สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวสวนยางพาราปีหนึ่งกว่า 2 พัน ล้านบาท ยางพาราจึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งให้กับชาวบึงกาฬ

ในปีนี้นายจาง เขียว ประธานใหญ่บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ จะนำทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ จีนมาแนะนำให้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกรีดยาง การเพิ่มมูลค่ายาง เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลผลิตยางพารา รวมทั้งรับรู้วิธีการ การแก้ปัญหาของพารา ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสาขาวิจัยยางพารา จำนวน 12 ท่าน มาให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ว่ายางพาราสามารถทำอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก หรือโอท็อป เช่น ดึงมือจากยางพารา ทำหมอน ทำที่นอนจาก ยางพารา และผสมกับเอสพีลด์ทำถนนลาดยาง เป็นต้น ในงานก็จะมีการแข่งขันลับมีดกรีดยาง และการแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทยอีกด้วย



เสีนาภาพ
อาชีวะ

สุรัตน์ อัดตะ
surat_a@nationgroup.com

12 ติวเข้มบุคลากรเพื่อเกษตรกร

การที่จะช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนได้นั้น ต้องมองมาที่ตัวเกษตรกรก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ดังที่หน่วยงานในกำกับของกระทรวงเกษตรฯ อย่าง “สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “กฟก.” นอกเหนือจากแผนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติ แล้วยังมีงานด้านการติดตามนำเอาปัญหาและผลการดำเนินการมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาดำเนินการให้ดีขึ้นด้วย เพราะตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ระบุถึงการกำหนดให้เกษตรกรแจ้งความคืบหน้า รวมถึงระบุถึงการประเมินผลวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์แห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาเกษตรกรให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้กฟก.ได้จัดดำเนินการในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน กฟก. การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ขึ้น



การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน กฟก.

นอกจากนี้ความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน อย่างในปี 2558 นี้ วัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการกฟก.ยังได้เน้นย้ำว่า จะต้องให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของกฟก. ในเรื่องการติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้ผู้ปฏิบัตินำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ นั้นมาปรับปรุงงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเกษตรกร โดยในส่วนนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดอบรมสร้างเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ให้บุคลากรของกฟก. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลและช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการจัดโครงการอบรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้บุคลากรของ กฟก.ในแต่ละสำนักงานสาขา มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลเกษตรกรสมาชิก รวมถึง เพิ่มศักยภาพในด้านการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในงานด้านการติดตามประเมินผล ที่ตรงกับจุดประสงค์ตามกฎหมายจัดตั้งกองทุน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในแต่ละภาคส่วน เพื่อนำเอามารวบรวมและจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับส่งเสริมงานด้านการติดตามและประเมินผล โดยมีเนื้อหาสำคัญๆ อาทิ แนวคิดการพัฒนา โครงการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรบวงจร และการวางแผน การใช้เครื่องมือดัชนีชี้วัด ระบบการติดตามประเมินผล และภารกิจการติดตามประเมินผล

อาจกล่าวได้ว่า “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” จึงเป็นโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของกฟก.เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามประเมินผล ที่มีข้อมูลชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งกับกฟก.และภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้หลุดพ้นจากความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง